



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๔ มูลค่าข่าว ๙๖,๕๔๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มหาวิทยาลัย-แพทย์ยันไม่หยุดงาน สหภาพบินไทยให้อิสระพนักงาน

สำหรับข้อเรียกร้องอารยะขัดขืนด้วยการหยุดงาน 3 วัน นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่าอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อคอยติดตามสถานการณ์ และดูเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอย่างใกล้ชิด โดยวิเคราะห์สถานการณ์วันต่อวัน "ตอนนี้สังคมมีทั้งฝ่ายที่เชื่อถือรัฐบาลที่ลงสัตยาบันว่าจะไม่นำ ร.บ.นิรโทษกรรมมาพิจารณาอีก ก็คงจะรอดต่อไป ส่วนอีกฝ่ายที่ไม่เชื่อว่าสัตยาบันจะเป็นจริงก็คงจะเคลื่อนไหวต่อไปตามแนวทางของแต่ละฝ่าย ซึ่ง ทปอ.ก็ตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์วันต่อวัน เราคงยอมให้กฎหมายที่นิรโทษกรรมในประเด็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันออกมาไม่ได้" นายแพทย์เฉลิมชัยกล่าว

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ประกาศจุดยืนว่าชมรมแพทย์ชนบทเห็นด้วยและขอสนับสนุนแนวทางการใช้มาตรการอารยะขัดขืนในการคัดค้าน ร.บ.นิรโทษกรรม เพราะเป็นแนวทางสันติวิธี และสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและองค์กรต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่ขอเดชะวันมาตรการการหยุดงานประท้วง เพราะต้องดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง จึงไม่สามารถหยุดงานได้

นายดำรง ไวยาคม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ สร.กบท. กล่าวว่ากรรมการสหภาพฯ มีมติให้สิทธิพนักงานแต่ละบุคคลตัดสินใจว่าจะหยุดงาน 3 วันระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.นี้หรือไม่ หากการหยุดงานจะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติก็สามารถทำได้ เพราะการบินไทย

เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเมืองมาตลอด "จากการสอบถามพบสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการยกระดับการต่อสู้โดยหยุดงานเพื่อคัดค้าน ร.บ.นิรโทษกรรม คาดจะเห็นการหยุดงานบางส่วนตั้งแต่วันนี้ (13 พ.ย.)"

นายอำพล ทองรัตน์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า สร.ร.ฟ.ท.สนับสนุนการแสดงสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย แต่การแสดงจุดยืนต้องไม่สร้างความเดือนร้อนที่ผ่านมามีพนักงาน ร.ฟ.ท. เข้าร่วมชุมนุมคัดค้าน ร.บ.นิรโทษกรรมอยู่แล้ว แต่การจะหยุดงานไม่เห็นด้วย หากการแสดงจุดยืนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากกิจการของ ร.ฟ.ท.ต้องให้บริการประชาชน

นายฉลองรัฐ กุลสนั่น รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย (สร.กทท.) กล่าวว่า สหภาพฯ มีจุดยืนชัดเจนที่ต่อต้าน ร.บ.นิรโทษกรรม แต่จะไม่หยุดงานประท้วง เพราะเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนและธุรกิจในการพรวม ซึ่งในอดีตสหภาพฯ ได้รับรู้ถึงความเสียหายจากการหยุดงานมาแล้ว

นายชาติ ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า คสรท.ไม่ได้ขอให้สมาชิกหยุดงานเพื่อไปร่วมการชุมนุม เป็นเพียงการขอความร่วมมือในการไปร่วมชุมนุมในช่วงเวลาว่างเช่น เวลาหลังเลิกงาน

นายคมสัน ทองศิริ เลขาธิการสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) กล่าวว่า ขณะนี้สรส.ยังไม่ได้หารือกับองค์กรรัฐวิสาหกิจ 45 แห่งว่าจะหยุดงานวันที่ 13-15 พ.ย.นี้ หรือไม่ แต่หากเกิดสถานการณ์รุนแรงอย่างกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายประชาชน พวกเราก็จำเป็นต้องนัดหยุดงาน